



Tình trong tôi vẫn say

Nhạc và lời : Nguyễn Tâm Hàn

Này gió gió có tạt ngang sân nhà nàng Để
ta gom nốt yêu thương gửi em Khung trời chiều nay mây tím giăng
giăng Tâm hồn chìm trong Bao nỗi bàng hoàng Thương về người em ngày nao bên
lên Tôi thăm tôi lần đầu miệng hoa tươi thắm xinh Lá hoa như giấy
tình Cùng là kẻ trước hiên Với vợ nhớ nỗi nhớ xanh xao Với vợ
thương cho lắm tơ vương Đời dù xa niềm thương thật gần Để từng
ngày tình mãi trong nhau Hối nắng nắng có về chơi nơi hiên nhà Để
ta gom hết mây hồng chiều pha Trao gửi về em tỏ thắm đôi
mỏi Cho miệng cười duyên luôn mãi xinh tươi Như nụ tâm
xuân đũa trong nắng sớm Mãi trong tôi em là Nụ hoa xuân ngát
hương Đã bao năm qua rồi Tình trong tôi vẫn say

Copyright by Nguyễn Tâm Hàn - 2017

Sheet nhạc Tình trong tôi vẫn say của Nguyễn Tâm Hàn

Scan QR code để tải và in từ <https://nhacneho.com/nhac/5948-tinh-trong-toi-van-say>

Tình trong tôi vẫn say



Nhạc và lời : Nguyễn Tâm Hàn

The image shows a musical score for the song 'Tình trong tôi vẫn say' by Nguyễn Tâm Hàn. The score is written in G major and 4/4 time. It consists of ten staves of music with Vietnamese lyrics underneath. The lyrics describe a romantic scene where a man is captivated by a woman's beauty and the atmosphere of a sunset. The lyrics are: 'Đây gió gió có tạt ngang sân nhà nàng Để ta gom nốt yêu thương gửi em Khung trời chiều nay mây tím giăng giăng Tâm hồn chìm trong Bao nỗi bằng khuâng Thương về người em ngày nao bên lên Tôi thăm tôi lần đầu miệng hoa tươi thắm xinh Lá hoa như giấy tình Cùng là kẻ trước hiên Với vợ nhớ nỗi nhớ xanh xao Với vợ thương cho lắm tơ vương Đời dù xa niềm thương thật gần Để từng ngày tình mãi trong nhau Hỡi nắng nắng có về chơi nơi hiên nhà Để ta gom hết mây hồng chiều pha Trao gửi về em tỏ thăm dòi mới Cho miệng cười duyên luôn mãi xinh tươi Như nụ tâm xuân đua trong nắng sớm Mãi trong tôi em là Nụ hoa xuân ngát hương Đã bao năm qua rồi Tình trong tôi vẫn say'.

Copyright by Nguyễn Tâm Hàn - 2017

[nhạc nhẽo.com](http://nhacnheo.com)

Scan QR code để tải về. Sheet nhạc Tình trong tôi vẫn say (Nguyễn Tâm Hàn) này, ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập hát giải trí, không có mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả và tổ chức sở hữu. Nhạcnheo.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.